

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, คาดวอลุ่มไม่มากก่อนหยุดยาว-รอข้อมูลแรงงานสหรัฐ

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากปลายสัปดาห์ก่อน แต่ปริมาณซื้อขายไม่มากนัก เนื่องจากตลาดการเงินไทยจะมีวันหยุดยาวในช่วงปลายสัปดาห์ และตลาดจะรอข้อมูลในตลาดแรงงานสหรัฐ ในช่วงปลายสัปดาห์เช่นกัน

\*ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 34.80 และแนวรับที่ 34.90

\*ดอลลาร์สหรัฐ/เยนดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 18 เดือนในการซื้อขายเข้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง

\*ดอลลาร์ออสเตรเลียรักษาระดับความแข็งแกร่งไว้ได้ ก่อนที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย(RBA) จะประกาศผลการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ย

\*นักเก็งกำไรส่งคำสั่งซื้อเยน ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง ขณะที่ตลาดการเงินญี่ปุ่นปิดทำการในวันที่ 3-5 พ.ค.

\*เยนเฟ็งฟุงขึ้น 5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ปี 51 โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ไม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินลงต่อ

\*เยนมีแนวโน้มพุ่งขึ้นต่อไปในสัปดาห์นี้ หลังกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันศุกร์ว่า ได้บรรจุญี่ปุ่นเข้าไว้ในรายชื่อการสอดส่องสกุลเงิน พร้อมกับประเทศอื่นๆ อีก 4 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศที่มียอดเกินดุลการค้าขนาดใหญ่ต่อสหรัฐ

\*นักลงทุนมองว่า รายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ จะสร้างความยากลำบากให้แก่ญี่ปุ่น ในการเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อสกัดกั้นการแข็งค่าของเยน

\*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 504.34 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ รวม 8.91 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.26 พันล้านบาท

\*09.08 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 34.85/87 จาก 34.90 เมื่อวันศุกร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.171/273 จาก 40.116 เมื่อวันศุกร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 106.17/20 จาก 106.40 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1537/41 จาก 1.1529 เมื่อวาน

"เข้านี้แข็งค่าขึ้นมา แต่वलุ่มไม่มาก เพราะตลาดเรายังมีวันหยุดยาวรออยู่ และคงรอดตัวเลขแรงงานของสหรัฐสัปดาห์นี้ด้วย" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

สำนักข่าวและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้